

TRÊN 1,7 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Tối ngày 4/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đài PTTH Thái Bình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Gala tiếp sức đến trường lần thứ II. Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Gala tiếp sức đến trường lần thứ II nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết, chia sẻ của cộng đồng cùng chung tay góp sức để con đường đến trường của học sinh nghèo bớt khó khăn, tiếp thêm cho các em hy vọng về một tương lai tươi sáng. Với chủ đề "Việt tiếp những ước mơ", mỗi câu chuyện được chia sẻ tại chương trình đã góp phần truyền thêm động lực cho các em học sinh nghèo vượt qua mặc cảm, tự tin phát huy năng lực bản thân, tiếp tục vươn lên đạt kết quả cao trong học tập.

Tại chương trình, các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự



Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho các em học sinh.

khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trao 89 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 89 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài

tỉnh đã ủng hộ quỹ tiếp sức đến trường trên 1,7 tỷ đồng.

THU TRANG - THÀNH TÂM

31 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở phần lớn các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05 đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn

đạo đức, phong cách của Bác thành những tiêu chuẩn, tiêu chí phấn đấu cụ thể sát với các ngành, các đối tượng, nhờ đó mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị có hướng phấn đấu theo tinh thần đạt ra, lấy đó là kết quả để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05 đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và người dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được nâng lên rõ rệt, đạt hiệu quả thiết thực trong thực tiễn. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo cụ thể học tập, đạo

đạo đức, phong cách của Bác thành những tiêu chuẩn, tiêu chí phấn đấu cụ thể sát với các ngành, các đối tượng, nhờ đó mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị có hướng phấn đấu theo tinh thần đạt ra, lấy đó là kết quả để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở một số nơi vẫn còn hình thức, nặng về giáo điều. Công tác chỉ đạo của một số cấp ủy, đơn vị chưa rõ, còn tình trạng khoán trắng, phó mặc. Chưa đề cao sự nêu gương trong triển khai thực hiện... Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội về tinh thần Chỉ thị số 05, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 với phương, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và người dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được nâng lên rõ rệt, đạt hiệu quả thiết thực trong thực tiễn. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo cụ thể học tập, đạo

đạo đức, phong cách của Bác thành những tiêu chuẩn, tiêu chí phấn đấu cụ thể sát với các ngành, các đối tượng, nhờ đó mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị có hướng phấn đấu theo tinh thần đạt ra, lấy đó là kết quả để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở một số nơi vẫn còn hình thức, nặng về giáo điều. Công tác chỉ đạo của một số cấp ủy, đơn vị chưa rõ, còn tình trạng khoán trắng, phó mặc. Chưa đề cao sự nêu gương trong triển khai thực hiện... Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác".

Cuộc thi được tổ chức ở hai cấp, cấp tỉnh và cấp huyện theo hình thức thi viết, bắt đầu từ ngày 4/9/2019 đến ngày

10/1/2020. Thông qua cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những tình cảm của Người đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình; đồng thời, khẳng định những thành tựu đã đạt được và các định quyết tâm mới trong thực hiện lời căn dặn của Người: "Xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về moral" từ đó liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; từ đó phổ biến, nhân rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhân rộng những điển hình tiên tiến, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05; làm cho mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người hiểu sâu sắc tinh cảm thiêng liêng của Bác đối với Thái Bình.

ĐÀO QUYẾN

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI...

(Tiếp theo trang 1)

điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời phát động cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác". Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp, phẩm chất đạo đức cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chăm lo giáo dục sống của nhân dân và dẫn dắt nhân dân ta thành những người yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; giáo dục; rèn luyện cán bộ, đảng viên thành những chiến sĩ cộng sản chân chính; chăm lo bồi

đưỡng thế hệ trẻ thành lớp người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người luôn coi trọng tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Và cũng bằng chính tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã lan tỏa và thấm đậm vào mỗi người dân Việt Nam một cách bình dị để ai cũng có thể học tập và làm theo. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quốc ta bản Di chúc thiêng liêng, một trong những văn kiện lịch sử vô giá, là bảo vật quốc gia, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với những tư tưởng cơ bản, thể hiện cốt cách, tâm hồn cao đẹp và đạo đức cách mạng trong sáng của Người.

Quốc hươu Thái Bình vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm. Mỗi lần Bác về thăm là mở ra cho Thái Bình thêm một chặng đường lịch sử mới, với những bước phát triển mới. Khắc ghi những lời căn dặn của Người khi về thăm Thái Bình và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quần và dân Thái Bình đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ, đã giành được những thành tựu to lớn và toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế -

xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quốc và nhân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện thắng lợi lợi công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đến thời điểm này đã cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra. Trong 3 năm liên tiếp (2016 - 2018), GRDP của Thái Bình đạt tốc độ tăng trưởng hai con số (trên 10%) và đứng thứ ba trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đến hết tháng 8/2019 Thái Bình đã có huyện Hưng Hà và 263 xã, bằng 100% các xã đã hoàn thành 100% tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sự nghiệp văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng,

an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới.

Thiết thực chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa sâu sắc, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác". Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 130 năm ngày sinh nhật Bác, 130 năm thành lập tỉnh Thái Bình và là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hy vọng cuộc thi này sẽ giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt là những tình cảm của Người đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Đồng thời, thông qua cuộc thi này khẳng định những thành tựu đã đạt được, xác định quyết tâm mới trong việc thực hiện lời căn dặn của Người là: "Xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về moral". Từ đó, liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Cuộc thi được tổ chức ở hai cấp, cấp tỉnh và cấp huyện, theo hình thức thi viết, bắt đầu từ ngày 4/9/2019 và kết thúc vào ngày 10/1/2020. Ban tổ chức cuộc thi công bố rộng rãi thể lệ cuộc thi, nội dung câu hỏi và đề cương gợi ý trả lời trên trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

THỐNG NHẤT NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/9, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức họp thống nhất chương trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Theo dự kiến, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề cấp thiết, quan trọng theo thẩm quyền được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 16/9/2019.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình kỳ họp. Đồng chí cho biết, trong thời gian từ nay đến ngày diễn ra kỳ họp nếu có vấn đề cấp thiết cần HĐND tỉnh xem xét, quyết định sớm để triển khai thực hiện sẽ vẫn bổ sung vào nội dung chương trình kỳ họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với các ý kiến tại cuộc họp. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nhằm nâng cao chất lượng các nội dung trình kỳ họp. Các dự án, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được cân nhắc, tính toán để bảo đảm hết được yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh và các địa phương, bảo đảm khi các tờ trình được thông qua, nghị quyết được ban hành sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào tỉnh. Các ban HĐND tỉnh chủ động tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự án, dự thảo nghị quyết, tranh thủ lấy ý kiến cử tri, các ngành liên quan để nghị quyết sau khi được ban hành sớm đi vào cuộc sống.

THU HIỀN

TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp trong ương; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, đến nay, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có 124 tổ chức cơ sở đảng với 4.056 đảng viên đang sinh hoạt và trên 46.000 lao động. Sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khối góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hàng năm, các doanh nghiệp trong khối cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mức tăng trưởng bình quân đạt từ 12 - 15%/năm; nộp ngân sách nhà nước bình quân 30%/năm; hoạt động của các ngân hàng trong khối luôn ổn định và phát triển, huy động vốn đạt 85%, giải ngân đạt 80% tổng vốn hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh; chế độ, chính sách đối với người lao động được bảo đảm, thu nhập bình quân tăng từ 10 - 15%/năm; các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được quan tâm, hoạt động an sinh xã hội được các doanh nghiệp chú trọng. 15 năm qua đã khẳng định sự phát triển của các tập thể, cá nhân cùng những thành tích ưu việt xuất sắc, có tầm ảnh hưởng, có sự lan tỏa, có thương hiệu trong tỉnh, trong nước và trên trường quốc tế. Đây là dịp ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và tri ân sâu sắc những doanh nghiệp, doanh nhân đã vượt lên mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, đam mê sáng tạo, say sưa cống hiến sức lực và trí tuệ làm giàu cho doanh nghiệp, cho gia đình, quê hương, đất nước, tạo việc làm, thu nhập cho hàng vạn lao động, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, 10 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp Việt Nam"; 15 cá nhân được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và phát triển doanh nghiệp trong chặng đường 15 năm qua, 15 tổ chức cơ sở đảng có sản phẩm tiêu biểu và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, phát triển các đoàn thể và tham gia hoạt động an sinh xã hội được nhân giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tặng sổ tiết kiệm hỗ trợ lãi suất cho hội viên cộng đồng bình phát triển mô hình nuôi trâu, bò và tặng đàn gà sinh kế cho thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình nói chung, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, nhất là những năm gần đây, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh với điểm hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các doanh nghiệp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, vị trí là cầu nối giữa cấp ủy đảng với doanh nghiệp. Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và người lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhất là các chủ trương, chính sách mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy, tổ chức đảng trong mỗi doanh nghiệp để phù hợp với tính chất, điều kiện hoạt động và xu thế mới, tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh với ban hành. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tới chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối và Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên gắn với xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, nhất là việc hình thành, phát triển tổ chức công đoàn với tư cách là tổ chức duy nhất đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.